
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 
2.นายเดชาธร  รูปเลขา   รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายนิรันดร์  ปรัชญกุล           รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  
5.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
6.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
7.นายอุทิศ  ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
8.นายก าจัด ผลศิร ิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
9.นายรุํงโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
10.นายอรรควุฒิ  อรรถรุํงโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
11.นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 7 อ.เมือง 
12.นายศุภชัย จิตรดล  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
13.นายสุทิน  แก๎วประถม  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง        
14.นายเผําพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
15.นายนพดล  โสภณ         สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
16.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
17.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
18.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงศ ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
19.นายอรรถพล  พันธ์เฉลิมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
20.นายอดุลย์  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ. บ๎านคําย 
21.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บ๎านคําย 
22.นายโกวิทย์  เหลือล๎น   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ๎านฉาง 
23.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
24.นายสุพล   ลี่ไพฑูรย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
25.นายชลอ  นาด า   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
26.นายพายัพ  ผํองใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
27.นายมนัส  สมศักดิ ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 

ผู้ไม่มาประชุม   
1.นายบรรพต เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง
   (ลากิจ) 
2.นายสุรินทร ์ เปาอินทร ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ๎านฉาง 
   (ลากิจ) 
 

3.นายเดชา… 
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3.นายเดชา บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
   (ลาปุวย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายประสานต์  พฤกษาชาติ  รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 
6.นายชัยวัฒน์              จัตตุพร   เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 
7.นายฉัตรชัย  ปิตุเตชะ             เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง (1) 
9.นายสมศักดิ์  เกตุสาคร  รองปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง (2) 
10.นายสมบัติ  มุมทอง   หัวหน๎าส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
11.นางสาวฝนทิพย์ สินพรม   เลขานุการองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
12.นางลัดดาวัลย ์ ชาไธสง   ผู๎อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
13.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผู๎อ านวยการกองคลัง 
14.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู๎อ านวยการกองชําง 
15.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน๎าบริหารงานคลัง 
      รักษาราชการแทนผู๎อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
16.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู๎อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
17.นายน าพล  ไชยชาญ   หัวหน๎าฝุายสรรหาและบรรจุแตํงตั้ง รักษาราชการแทน 
      ผู๎อ านวยการกองการเจ๎าหน๎าที่ 
18.นายสุริยะ  ศิริวัฒน์   หัวหน๎าฝุายสิ่งแวดล๎อม  

รักษาราชการแทนผู๎อ านวยการกองสาธารณสุข 
19.นางสาวบงกช พิพัฒน์จ าเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
      รักษาราชการแทนหัวหน๎าหนํวยตรวจสอบภายใน 
20.นางสาวราตรี  คุ๎มญาติ   ผู๎อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
21.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู๎เชี่ยวชาญพิเศษด๎านพลังงาน 
22.นางจันทร์ทรา โสภา   หัวหน๎าฝุายการประชุม 
23.นางธีระนันท ์ ค าทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    

เริ่มประชุมเวลา  14.15  น. 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร๎อม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสํวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข๎อ ๒๕    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก๎ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูํในห๎องประชุม จ านวน
....27.....คน ครบองค์ประชุม  
. 

 
เรียนเชิญ... 
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                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   ขอเชิญผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน ลุกขึ้นยืนด๎วยครับ  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสูํบัลลังก์ 

          เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง กลําวเปิดการประชุม      
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ทํานนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ทํานสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน 
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ทํานหัวหน๎าสํวนราชการ สื่อมวลชน และผู๎มีเกียรติ ทุกทําน  กระผมรู๎สึก     

เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอยํางยิ่ง ที่ได๎จัดให๎มีการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
ระยอง  เนื่องจากนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ได๎เสนอญัตติขอความเห็นชอบ
รํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และญัตติอื่นๆ  
ตํอสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เพ่ือให๎พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด  
ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แหํงองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 

สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  จึงได๎นัดประชุมสภาองค์การบริหารสํวน 
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 ในวันนี้ และหวังเป็นอยํางยิ่งวํา 
บรรยากาศแหํงการประชุมในครั้งนี้ จะกํอให๎เกิดความรํวมมือ รํวมใจของทุกฝุาย เพ่ือให๎มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แกํองค์การบริหารสํ วนจังหวัดระยองสืบไป 
บัดนี้ได๎เวลาอันสมควรแล๎ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง   
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ผมมีเรื่องจะแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ จ านวน 2 เรื่องดังนี้ เรื่องแรก เนื่องด๎วยรายงาน

การประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖4  เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖4  ไมํสามารถน าเสนอตํอสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เพ่ือให๎
สภาฯ รับรองได๎ เนื่องจากมีเวลาในการจัดท ากระชั้นชิด และกํอนที่จะน าเสนอตํอสภาฯ ต๎องผําน
การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และแจ๎งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดระยองทราบลํวงหน๎าอยํางน๎อยหนึ่งวัน จึงไมํสามารถน าเสนอตํอสภาฯ ในครั้งนี้ได๎ 
จึงขอน าเสนอตํอสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยองในคราวตํอไป  เรื่องที่ 2 องค์การ
บริหารสํวนจังหวัดระยอง ได๎สํงหนังสือ ที่ รย51001.1/4513 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 
2564 เรื่อง การประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารสํ วน
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564 มาให๎ที่ประชุมสภาฯได๎รับทราบ โดยได๎วางหนังสือดังกลําวไว๎บน
โต๏ะของทํานสมาชิกสภาฯ ทุกทํานแล๎ว   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  (นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เป็นผู๎เสนอ) 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 
 
 
 

นายวรเศรษฐ์… 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง         
เลขานุการสภาฯ สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจํายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด        
ที่ท าให๎ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ  ให๎เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท๎องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ       

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทํานสมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  
   รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง คนที่ 1 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทํานประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง และทํานสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(1)  ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด 

ระยอง คนที่ 1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ. 

ด๎วยองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต๎องขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ  ดังนี้  

โอนลด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 
ส านักปลัดฯ  
- โครงการงานร าลึก“ครั้งหนึ่งพระราชาเคยเสด็จมาที่ อํางเก็บน้ าดอกกราย” เป็นเงิน 

200,000.- บาท (สองแสนบาทถ๎วน) 
กองการเจ้าหน้าที ่
- โครงการฝึกอบรม และสัมมนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง     

เป็นเงิน 28,000.- บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ๎วน) 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
กองการเจ้าหน้าที่  
- คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ๎วน) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบด าเนินงาน 

 
 

หมวด ค่าใช้สอย… 
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หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
- รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการ เป็นเงิน 4,770,000.- บาท (สี่ล๎านเจ็ดแสน-     

เจ็ดหมื่นบาทถ๎วน) 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
- คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ๎วน) 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
- คําปรับปรุง ซํอมแซม ตํอเติม อาคารบ๎านพักข๎าราชการและลูกจ๎างประจ า เป็นเงิน 

300,000.- บาท (สามแสนบาทถ๎วน) 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
กองคลัง  
- คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ๎วน) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 
ส านักปลัดฯ 
- โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวม เฝูาระวัง ปูองกัน บ าบัด รักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ

แก๎ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงิน 551,300.- บาท (ห๎าแสนห๎าหมื่นหนึ่งพันสามร๎อยบาทถ๎วน) 

   โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
 
 

ส านักปลัดฯ... 
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 ส านักปลัดฯ  
 - คําจัดซื้อชุดโซฟารับแขก  เป็นเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) 
 กองการเจ้าหน้าที่  
   - คําจัดซื้อรถเข็น 4 ล๎อ เป็นเงิน 13,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ๎วน) 
   ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
   ส านักปลัดฯ  

   - คําจัดซื้อเครื่องตัดหญ๎า แบบล๎อจักรยาน เป็นเงิน 13,900. - บาท (หนึ่งหมื่น-    
สามพันเก๎าร๎อยบาทถ๎วน) 

  กองการเจ้าหน้าที่  
   - คําจัดซื้อเครื่องท าน้ าร๎อนน้ าเย็น เป็นเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) 
   ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 
   ส านักปลัดฯ 
    - คําจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ า เป็นเงิน  10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ๎วน) 
    - คําจัดซื้อเครื่องบดสับยํอยอเนกประสงค์ เป็นเงิน 50,000.- บาท (ห๎าหมื่นบาทถ๎วน) 
   ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา 
   ส านักปลัดฯ 
  - คําจัดซื้อลูํวิ่งไฟฟูา  เป็นเงิน 180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ๎วน) 

  - คําจัดซื้อเครื่องบริหารและเสริมสร๎างกล๎ามเนื้อต๎นขาและก๎น เป็นเงิน 104,800.- บาท 
(หนึ่งแสนสี่พันแปดร๎อยบาทถ๎วน) 
  - คําจัดซื้อชั้นวางอุปกรณ์อเนกประสงค์พร๎อมที่แขวนกระสอบทราย เป็นเ งิน 
42,000.- บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ๎วน) 

  - คําจัดซื้อกระสอบทรายชนิดแขวน เป็นเงิน 8,500.- บาท (แปดพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 
  - คําจัดซื้อกระเป๋าทรายออกก าลังกาย เป็นเงิน 8,500.- บาท (แปดพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 
  - คําจัดซื้อลูกบอลน้ าหนัก เป็นเงิน 11,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ๎วน) 
  - คําจัดซื้อลูกบอลน้ าหนัก ชนิดมีมือจับ เป็นเงิน 11,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ๎วน) 
  - คําจัดซื้อลูกบอลน้ าหนัก ส าหรับใช๎ทุํมลงพ้ืน เป็นเงิน 5,000.- บาท (ห๎าพันบาทถ๎วน) 
  - คําจัดซื้อดัมเบลล์หุ๎มยาง เป็นเงิน 65,000.- บาท (หกหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) 
  - คําจัดซื้อม๎านั่งปรับระดับได๎ เป็นเงิน 12,050.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห๎าสิบบาทถ๎วน) 

  - คําจัดซื้อม๎านั่งเลํนท๎องแบบปรับระดับได๎ เป็นเงิน 14,550.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พัน-  
ห๎าร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน) 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 
 
 

กองช่าง... 
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กองช่าง 
- โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม เหล็กถนนเฉลิม บูรพาชลทิต 20 

ซอยเทศบาล 1 นาซา – ก๎นกรอก เป็นเงิน 5,570,000.- บาท (ห๎าล๎านห๎าแสน -      
เจ็ดหมื่นบาทถ๎วน)  
  รายการโอนลด จ านวน 8 รายการ เป็นเงิน 6,149,300.- บาท (หกล๎านหนึ่งแสน-   
สี่หมื่นเก๎าพันสามร๎อยบาทถ๎วน)  

    รายการโ อน เ พื ่อ ไปตั ้ ง จ ํา ย เ ป็น รายการใหมํ จ านวน 18 รายการ เป็นเงิน  
6,149,300.- บาท (หกล๎านหนึ่ งแสนสี่หมื่นเก๎าพันสามร๎อยบาทถ๎วน)  

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  เพ่ือไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ ดังกลําวนี้ มาเพ่ือให๎สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
ระยอง  ได๎โปรดพิจารณาอนุมัติครับ  ส าหรับในญัตตินี้เป็นการโอนงบประมาณในสํวนของปี 
พ.ศ. 2564 ที่จะไมํได๎ใช๎ ก็จะโอนไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ ส าหรับโครงการที่มีความจ าเป็น 
และคาดวําจะต๎องแล๎วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564 ก็ขออนุญาตสภาฯเป็นรายการโอนลด 
จ านวน 8 รายการ และรายการโอนเพ่ือไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ จ านวน 18 รายการ    
เป็นจ านวนเงินที่ เทํากันคือ 6 ,149 ,300. - บาท (หกล๎านหนึ่ งแสนสี่หมื่นเก๎าพัน -               
สามร๎อยบาทถ๎วน) ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไมํ 
ประธานสภาฯ  ถ๎าไมํมี ขอให๎เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยูํในที่ประชุม วําครบ 
  จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไมํ 

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....26......คน ครบองค์ประชุม ตํอไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นควร ไมํอนุมัติโอนงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่   

    อนุมัติ       จ านวน ......25.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .......1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 (นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เป็นผู๎เสนอ) 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 
 
 

นายวรเศรษฐ…์ 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗        
เลขานุการสภาฯ และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ ๔๕ ญัตติรํางข๎อบัญญัติที่ประชุมสภาท๎องถิ่นต๎องพิจารณาเป็นสามวาระ        

แตํที่ประชุมสภาท๎องถิ่นจะอนุมัติให๎พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได๎ 
วรรคสาม ญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมํได๎ และ

ในการพิจารณาวาระที่สอง ให๎ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว๎ไมํน๎อยกวํายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแตํสภาท๎องถิ่นมีมติรับหลักการแหํงรํางข๎อบัญญัติงบประมาณ นั้น  

  ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรํางข๎อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให๎ที่ประชุมสภาท๎องถิ่น 
ปรึกษาในหลักการแหํงรํางข๎อบัญญัติ และลงมติวําจะรับหลักการแหํงรํางข๎อบัญญัตินั้นหรือไมํ 
หากมีสมาชิกสภาท๎องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห๎ามไมํให๎ลงมติกํอนที่สมาชิกสภาท๎องถิ่นได๎
อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล๎ว 

  เพ่ือประโยชน์แกํการพิจารณารํางข๎อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท๎องถิ่นอาจจะให๎
คณะกรรมการสภาท๎องถิ่นพิจารณากํอนรับหลักการก็ได๎ 

  ข้อ ๔๙ ญัตติรํางข๎อบัญญัติที่สภาท๎องถิ่นลงมติรับหลักการแล๎ว ถ๎าจะต๎องสํงให๎
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให๎ประธานสภาท๎องถิ่นสํงรํางข๎อบัญญัตินั้นไปให๎
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท๎องถิ่นจะต๎องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตํอคณะกรรมการแปรญัตติด๎วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท๎องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่งผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นหรือสมาชิกสภาท๎องถิ่นผู๎ใดเห็นสมควรจะแก๎ไขเพ่ิมเติมรํางข๎อบัญญัติ ก็ให๎เสนอ      
ค าแปรญัตติลํวงหน๎าเป็นหนังสือ โดยให๎แปรญัตติ เป็นรายข๎อและเสนอตํอประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท๎องถิ่นเป็นผู๎แปรญัตติ จะต๎องมีสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นรับรองเชํนเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได๎พิจารณาแล๎ว จะต๎องเสนอรํางข๎อบัญญัตินั้น
ตามรํางเดิม และตามที่มีการแก๎ไขเพ่ิมเติม พร๎อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตํอ
ประธานสภาท๎องถิ่นรายงานนั้นอยํางน๎อยจะต๎องระบุวําได๎มีหรือไมํมีการแก๎ไขเพ่ิมเติม        
ในตอนหรือข๎อใดบ๎าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด๎วยการ      
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน
ค าแปรญัตติด๎วยและให๎ประธานสภาท๎องถิ่นสํงรายงานนั้นแกํสมาชิกสภาท๎องถิ่นไมํน๎อยกวํา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกํอนวันประชุมพิจารณา เว๎นแตํกรณีต๎องพิจารณาเป็นการดํวน                      

  ให๎คณะกรรมการแปรญัตติไปรํวมประชุมสภาท๎องถิ่นด๎วยเพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข๎อสงสัยตํางๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณารํางข๎อบัญญัติวาระที่สอง ให๎ปรึ กษาเรียงตามล าดับ          
ข๎อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก๎ไขเทํานั้น เว๎นแตํที่ประชุมสภา
ท๎องถิ่นจะได๎ลงมติเป็นอยํางอ่ืน 

  ถ๎าที่ประชุมสภาท๎องถิ่นลงมติเห็นด๎วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด๎วยกับการแก๎ไขใน
ข๎อใดแล๎ว ไมํให๎เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

 
 

ถ๎าข๎อความ… 
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  ถ๎าข๎อความในข๎อใดที่ได๎มีมติไปแล๎วขัดแย๎งกันหรือบกพรํองในสาระส าคัญ ที่ประชุม

สภาท๎องถิ่นจะลงมติให๎สํงปัญหานั้นไปให๎คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมํเฉพาะที่
ขัดแย๎งหรือบกพรํองก็ได๎ โดยไมํให๎มีการแปรญัตติในเรื่องใหมํขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติสํงปัญหา
ไปให๎คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมํดังกลําวแล๎ว การพิจารณาเฉพาะข๎อนั้นๆ        
เป็นอันระงับไว๎กํอน แตํถ๎าไมํเป็นการขัดข๎องที่จะพิจารณาข๎ออ่ืนๆ ตํอไป สภาท๎องถิ่นอาจ    
ลงมติให๎พิจารณาจนจบรํางข๎อบัญญัติก็ได๎ 

  ถ๎าข๎อขัดแย๎งหรือข๎อบกพรํองตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม
สภาท๎องถิ่นจะลงมติให๎ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได๎ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได๎ยื่นรายงานการพิจารณาข๎อที่ ได๎ระงับไว๎นั้น           
ตามวรรคสามแล๎ว ให๎ประธานสภาท๎องถิ่นสํงรายงานนั้นให๎แกํสมาชิกสภาท๎องถิ่นไมํน๎อยกวํา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกํอนวันนัดประชุม เว๎นแตํกรณีต๎องพิจารณาเป็นการดํวน 

  ในการประชุมตํอวาระที่สอง ให๎ที่ประชุมสภาท๎องถิ่นลงมติเฉพาะข๎อที่ได๎ระงับไว๎
เทํานั้น 

  ข้อ ๕๒ การพิจารณารํางข๎อบัญญัติในวาระที่สาม ไมํมีการอภิปราย เว๎นแตํที่ประชุม
สภาท๎องถิ่นจะได๎ลงมติให๎มีการอภิปราย ถ๎ามีเหตุอันสมควร 

  ในการพิจารณาวาระนี้ ให๎ที่ประชุมสภาท๎องถิ่นลงมติวําจะให๎ตราเป็นข๎อบัญญัติ
หรือไม ํ

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ       

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทํานสมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ 

รํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายจ่าย ทั้งสิ้น  
2,200,000,000.-บาท (สองพันสองร้อยล้านบาทถ้วน)  แยกรายละเอียดตามแผนงาน    
ได้ดังนี้ 

ก. ด้านบริหารทั่วไป 
      1. แผนงานบริหารทั่วไป            ยอดรวม   354,220,792.-บาท 
      2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม       2,000,000.-บาท 

ข. ด้านการบริการชุมชนและสังคม 
      1.  แผนงานการศึกษา  ยอดรวม   523,984,943.-บาท 
      2.  แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม   103,165,312.-บาท 
 
 
 

3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์… 
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      3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม       8,734,600.-บาท 
      4.  แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม   127,712,250.-บาท 
      5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
   ยอดรวม     48,381,000.-บาท 
      6.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
      ยอดรวม   104,450,600.-บาท 

ค. ด้านการเศรษฐกิจ 
      1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม   704,427,464.-บาท 
      2.  แผนงานการเกษตร  ยอดรวม     91,061,380.-บาท 

ง. ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
       1. แผนงานงบกลาง   ยอดรวม   131,861,659.-บาท 

2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งท่ี 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีรายจ่ายทั้งสิ้น  5,221,279.-บาท (ห้าล้าน-      
สองแสนสองหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) แยกรายละเอียดตามแผนงาน    
ได้ดังนี้ 

       ก.  ด้านการเศรษฐกิจ 
       1.  แผนงานการพาณิชย์  ยอดรวม   5,196,640.-บาท 
       ข.  ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
        1. แผนงานงบกลาง   ยอดรวม        24,639 .-บาท 

เหตุผล 
  เ พ่ือใช๎ ในการด า เนินงานตามนโยบายของคณะผู๎ บริหารที่ ได๎ ว างแผนไว๎              
ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงเสนอรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดระยอง  เรื่อง งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือสภาพิจารณา
เห็นชอบตํอไป 

ข้อระเบียบ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2563 
  ข๎อ 11 “องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาจจัดท างบประมาณรายจํายเฉพาะการได๎ ทั้งนี้
ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากสภาท๎องถิ่นและผู๎วําราชการจังหวัดเห็นชอบหรือนายอ าเภอ
อนุมัติ แล๎วแตํกรณีตามที่ก าหนดไว๎ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละ
รูปแบบ” 
  ข๎อ 22 “ให๎ใช๎แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณให๎หัวหน๎าหนํวยงานจัดท างบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจํายและ
ให๎หัวหน๎าหนํวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตํางๆของทุกหนํวยงานเพ่ือใช๎
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอตํอเจ๎าหน๎าที่งบประมาณ”  
 
 

ข๎อ 23 “ให๎เจ๎าหน๎าที่... 
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  ข๎อ 23 “ให๎เจ๎าหน๎าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก๎ไข
งบประมาณในชั้นต๎น แล๎วเสนอตํอคณะผู๎บริหารท๎องถิ่น 
  เมื่อผู๎บริหารท๎องถิ่น ได๎พิจารณาอนุมัติให๎ตั้งเงินงบประมาณ ยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจ าปีแล๎ว ให๎เจ๎าหน๎าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นรํางงบประมาณรายจํายเสนอ
ตํอคณะผู๎บริหารท๎องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู๎บริหารท๎องถิ่นได๎น าเสนอตํอสภาท๎องถิ่น ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม” 
  จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  
เรื่อง งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกลําวนี้ มาเพ่ือให๎สภาองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดระยอง ได๎พิจารณาให๎ความเห็นชอบ   

   ขออนุญาตทํานประธานสภาฯ แจกเอกสารเพ่ิมเติมครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเจ๎าหน๎าที่แจกเอกสารเพิ่มเติมครับ  
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทํานสมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  ทํานประธานสภาฯครับก็เป็น        

 อีกปีหนึ่งนะครับที่ อบจ.ระยอง ฝุายบริหารท าหน๎าที่บริหารงบประมาณปี 2564 เราก็ยังมี
ปัญหาอยูํ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากสถานการณ์โควิด-19 ปี 2564 เราตั้งงบประมาณไว๎ 
2,200 ล๎านบาท ขณะนี้คาดวํานําจะขาดอยูํ 20-30 ล๎านบาท เหลือเวลาอีก 2 เดือนคือ เดือนสิงหาคม
และเดือนกันยายน ปี 2565 ผมก็เลยตั้งงบประมาณไว๎เทําเดิม 2,200 ล๎านบาท ประมาณการ
รายรับก็ไมํแตกตํางกันนะครับ รายละเอียดในเลํมครําวๆที่ถอดออกมาก็พอที่จะอภิปรายให๎
ทํานประธานสภาฯ ผํานไปยังทํานสมาชิกสภาฯได๎ มีดังนี้ รายจํายประจ าของหนํวยงาน ได๎แกํ 
เงินเดือน คําตอบแทน ครุภัณฑ์หนํวยงานของ อบจ.นั้น เป็นเงิน 551,415,672 บาท      
ถ๎าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ยังถือวําน๎อยนะครับ งบพัฒนาตามภารกิจของหนํวยงาน เชํน สนามกีฬากลาง
จังหวัดระยอง ศูนย์ขยะ การทํองเที่ยว ศูนย์ 1669 ที่จะเปิดใหมํ เป็นเงิน 348,785,064 
บาท งบโรงเรียนในสังกัด อบจ. เป็นเงิน 383,324,780 บาท งบกลางส ารองจําย กรณีเกิด
ภัยพิบัติฉุกเฉิน เป็นเงิน 10,000,000 บาททุกปี ตํอไปมีเงินต๎นและดอกเบี้ยที่เรากู๎ไว๎     
นะครับ เป็นเงิน 35,125,900 บาท ตรงนี้คือหนี้เกํานะครับ ที่เราใช๎มาจนเหลือแคํนี้        
งบกลางตามข๎อผูกพัน ตรงนี้คือเงินที่เราต๎องตั้งไว๎ตามระเบียบ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการเงินสมทบ กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เงินสงเคราะห์ผู๎ปุวยยากไร๎ เป็นเงิน 
72,106,125 บาท เงินอุดหนุนหนํวยงานอ่ืน ตรงนี้ที่เราต๎องอุดหนุนสมาคมกีฬา โรงเรียน
นวัตกรรมอะไรตํางๆ เป็นเงิน 43,200,500 บาท เงินสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก 
ส านักงบประมาณ คือเราได๎เงินจากสํวนกลางมา มี 2 โครงการนะครับ 1.ติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง 
ถนนสายต๎นกระบก-บ๎านเกษตรศิริ กับ 2.ปุาชายเลนเจดีย์กลางน้ า ระยะที่ 4 ได๎มา 
9,168,100 บาท งบสมทบเฉพาะการ(ขนสํง) 4,399,979 บาท ที่เหลือก็เป็นงบประมาณพัฒนา 
8 อ าเภอ อ าเภอเมืองระยอง เป็นเงิน 158,987,400 บาท อ าเภอแกลง เป็นเงิน
188,003,330 บาท อ าเภอบ๎านคําย เป็นเงิน 120,896,250 บาท อ าเภอบ๎านฉาง เป็นเงิน 
69,629,000 บาท อ าเภอวังจันทร์ เป็นเงิน 42,995,500 บาท อ าเภอปลวกแดง 

 

เป็นเงิน... 
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เป็นเงิน 78,594,500 บาท อ าเภอนิคมพัฒนา เป็นเงิน 37,971,000 บาท อ าเภอเขาชะเมา 
เป็นเงิน 45,396,900 บาท ตรงนี้เป็นตัวเลขครําวๆ เฉพาะปี 2565 อ าเภอที่ได๎น๎อยได๎มาก 
ก็ต๎องไปดูปีกํอนย๎อนหลังไปนะครับ แล๎วแตํความจ าเป็น ปีนี้งบประมาณเรามีปัญหามากคือ 
เทศบาล อบต.ตํางๆ ของบประมาณเกินศักยภาพมา เราติดเรื่องงบประมาณ แตํถนนของ 
อบจ.เราปฏิเสธความรับผิดชอบไมํได๎ เราต๎องท า เหลือแล๎ว จึงให๎เทศบาล อบต.ตํางๆ           
ที่ร๎องขอมา อาจจะได๎น๎อย แตํในหลักการถนนของเราต๎องท าให๎ดีที่สุด งบประมาณปีนี้เรา    
ตั้งไว๎ 2,200 ล๎านบาทก็จริง แตํมีในแผนการจริงๆ 2,100 ล๎านบาท เงินสะสมรวมทั้งหมด 
ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 รวม 2,953,019,733.81 บาท แตํที่ เราใช๎ได๎จริงๆ 
114,200,241.90 บาท เงินนี้เขาก็ไมํได๎ให๎เราใช๎หมด เขาให๎เรากันส ารองบุคลากร 3 เดือน 
ก็ประมาณ 75 ล๎านบาท แล๎วที่เรารอจํายโควิดอนุมัติไปแล๎ว 39,199,717.62 บาท เราไป
ลบกันแล๎ววันนี้เหลือเงินอยูํ 524 บาท ทํานก็คงคิดวําแล๎วตํอไปจะท ายังไงดี โควิดก็ยัง      
ไมํหาย ก็มีระเบียบสั่งการมาอีกครับวําใช๎ได๎ แตํใช๎ได๎ในยอดส ารองบุคลากร 3 เดือนนะครับ 
75 ล๎านบาท แล๎วถ๎าตรงนี้หมดจะท ายังไง ก็ยังมีกองทุนเงินส ารองสะสมที่มีอยูํจริง หมายถึง   
ตอนที่เราโดนหัก ที่ผมเคยบอกวําอยําให๎เงินตก ถ๎าเงินตกใช๎ยาก มีเหลืออยูํ 149,200,354 บาท 
หลักเกณฑ์การใช๎ก็ต๎องผํานสภาฯ เห็นชอบไปถึงผู๎วําฯ และผู๎วําฯต๎องอนุมัติ ปีนี้คงได๎ไมํถึง 
2,200 ล๎านบาท ปีหน๎าอาจจะลดลงอีก แตํเราก็มีแผนวําเราจะบริหารอยํางไร ในงบประมาณ  
ปี 2565 เราคํอนข๎างจะมีปัญหากับ อปท.อ่ืน ที่เคยของเราแล๎วได๎ ปีนี้เราก็บอกวําให๎
ประสานแผนกันมาให๎หมด แล๎วเรียงล าดับตามแผน ไมํมีแซงคิว ตามที่ประชุมประชาคมแผน     
มาเลย เราก็ต๎องชํวยกันชี้แจงท๎องถิ่นที่หวังจะมาพ่ึงเรา เราก็ต๎องดูโครงการที่มีความจ าเป็น
จริงๆ ไมํได๎ของํายๆนะครับ เพราะเรามีเงินจ ากัด ปี  2564 ยังไมํเรียบร๎อย แตํไมํนําจะมี
ปัญหาอะไร เพราะเตรียมการไว๎แล๎ว ปี 2565 ก็เป็นไปตามที่ผมเสนอญัตติและอภิปราย
ประกอบไปแล๎วนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ตํอไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภาฯ       มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไมํ   

ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทํานสมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ  
ทุกทําน ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง     
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอแกลง ในสํวนที่ทํานผู๎บริหารอภิปรายมาเราจะเห็นวํางบประมาณ
เทียบกับปีที่แล๎วก็เทํากัน 2,200 ล๎านบาท ก็เป็นการท างบประมาณแบบสมดุลคือรายรับ
เทํากับรายจําย ในสิ่งที่ดิฉันจะอภิปรายจะขออภิปรายเป็นสํวนๆไป ก็คือรายรับ อยํางที่    
ทํานผู๎บริหารได๎อภิปรายไปจะเห็นวํารายรับของ อบจ.จะไมํคํอยมีผลกระทบสักเทําไหรํ       
ถ๎าพิจารณาแหลํงรายได๎ของงบประมาณจากแหลํงเดิมๆ ก็คือในสํวนที่ อบจ.จัดเก็บเองไมํวํา
จะเป็นเรื่องภาษีและคําธรรมเนียม และจะเป็นในสํวนที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให๎กับ อบจ. และ
อีกสํวนก็คือเงินอุดหนุน มีข๎อสังเกตอยูํอยํางหนึ่งก็คือในสํวนของรายจํายเบ็ดเตล็ด ซึ่งถ๎าเราดู 

 
 
 

จะเห็นวํา... 
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จะเห็นวําเพ่ิมข้ึน 3,900 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมรายรับเราอยูํที่ 3 แสนกวําบาท แตํในปี 2565 
เราจะประมาณการถึง 15 ล๎านบาท ก็เลยอยากทราบรายละเอียดนิดนึงวํามาจากอะไรนะคะ 
อีกสํวนหนึ่งถ๎าเราดูในสํวนของภาษีจัดสรรนะคะ ในสัดสํวนเพ่ิมจากเดิม ก็ถือวําดีนะคะ ไมํได๎
รับผลกระทบในเรื่องขอรายรับสักเทําไหรํ  พอมาดูเรื่องเงินอุดหนุนจะเห็นวําลดน๎อยลง     
จากเดิม 290 ล๎านบาท ตอนนี้เหลือแคํ 174 ล๎านบาท และลองพิจารณาอีกสํวนหนึ่งในเรื่อง
ของรายจํายดูในสัดสํวนตามแผนงานที่ทํานผู๎บริหารได๎อภิปรายไปเมื่อสักครูํนี้ก็คือ          
คณะผู๎บริหารจะเน๎นในด๎านเศรษฐกิจ อันดับแรก ก็คือด๎านการบริการชุมชนและสังคม     
ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านบริหารทั่วไป และแผนงานงบกลาง มากน๎อยตามล าดับที่ได๎บอกนะคะ    
ถ๎าด๎านบริการชุมชนและสังคมก็จะเน๎นในเรื่องของแผนงานการศึกษา แผนงานเคหะชุมชน 
ศาสนา วัฒนธรรม และสาธารณสุข และถ๎าเจาะลงไปในรายละเอียดตามแผนงานจะเห็นวํา
เงินในสํวนของกองทุนพัฒนาโรงไฟฟูา ไมํแนํใจวําปีที่แล๎วมีหรือไมํ แตํปีนี้มีขึ้นมา 40,000 
บาท และอีกสํวนหนึ่งที่เราเห็นชัดก็คือ แผนการด๎านสาธารณสุขมีความชัดเจนขึ้น ปีนี้       
เราตั้งไว๎ถึง 103 ล๎านกวําบาท ก็แสดงให๎เห็นวําคณะผู๎บริหารให๎ความส าคัญในเรื่องของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีโรคระบาดนะคะ แตํเมื่อสักครูํนี้
ทํานนายกฯ พูดในเรื่องของสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด-19 แตํสํวนใหญํเราจะ
ใช๎ในสํวนของเงินสะสม แตํพอมาดูในแผนงานงบกลาง ตั้งไว๎ 10 ล๎านบาท ในสํวนของ      
ภัยพิบัติ ในสํวนของอุดหนุนให๎กับสาธารณสุขมากขึ้น ในสํวนของ รพ.สต. ในสํวนของ
แผนงานบริหารทั่วไปจะเห็นวําตอนนี้ในเรื่องของความฉับไวในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือดิจิตอลนั้นเข๎ามาในชีวิตของเราคํอนข๎างเรํงดํวน โดยเฉพาะอยํางยิ่งโควิดเข๎ามา เราก็จะ
ใช๎เรื่องนี้คํอนข๎างเยอะ แตํก็ต๎องขอชมนะคะวําคณะผู๎บริหารให๎ความส าคัญในเรื่องของ
ดิจิตอล อยํางเชํน โครงการพัฒนาข๎อมูลขําวสารให๎ทันสมัยกับการบริการภาครัฐยุคดิจิ ตอล 
แล๎วก็มีในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให๎ความรู๎ในเรื่องไอทีและดิจิตอลเทคโนโลยี อันนี้ถือวํา
ส าคัญและทันสมัยทันเหตุการณ์คํะ ยังมีอีกสํวนหนึ่งในเรื่องแผนงานสังคมสงเคราะห์ก็สอดรับ
กับนโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ เป็นสังคมผู๎สูงอายุ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู๎สูงอายุ เรามีการ
สมทบกับกองทุนศูนย์ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ซึ่งตรงนี้จะสอดรับกับนโยบายของประเทศ 
เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมดิฉันเห็นวํางบประมาณในเลํมนี้คํอนข๎างสมบูรณ์ ตรงกับยุทธศาสตร์
ของ อบจ. และอีกอยํางหนึ่งก็คือสอดรับกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจในเรื่องของระเบียง
เศรษฐกิจ เพราะวําเรามีวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนาคน ซึ่งเป็นวิทยาลัยของ อบจ.เอง 
โดยรวมคิดวําตรงนี้ดิฉันรับได๎ในสํวนของหลักการและเหตุผลที่คณะผู๎บริหารได๎น าเสนอมา 
ขอบคุณคํะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง  
ประธานสภาฯ       

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทํานสมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  เรื่องรายจํายเบ็ดเตล็ดคือรายจําย 

ที่ไมํเข๎าขํายในสํวนอื่น เบ็ดเตล็ดก็คือ คําน้ าที่เกาะเสม็ดคือเราซื้อน้ าจากประปา แล๎วเราก็ขาย 

 

ให๎กับผู๎ที่รับ... 
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ให๎กับผู๎ที่รับสัมปทานของเราไป เราก็ได๎ก าไรคิวละ 2 บาท อันนี้ก็เป็นรายได๎ของ อบจ .    
ไมํได๎ลงทุนอะไรเลย เป็นคนกลาง เราเป็นหนํวยงานรัฐ ซื้อน้ าประปารัฐก็ได๎ถูกหนํอย       
แล๎วก็ขายให๎เอกชน เราก็ไมํได๎เอาก าไรเยอะ เพราะถ๎าขายแพง พวกที่รับน้ าเราไปก็ไปขาย
แพงขึ้นอีก สํวนเงินอุดหนุนที่ลดลงก็เพราะวําเงิน อสม.เขาไมํผํานเราแล๎ว สํวนเงินสะสม    
ทีต่ั้งไว๎ 10 ล๎านบาท อันนี้ที่ต๎องใช๎เกี่ยวกับน้ าทํวม ไฟไหม๎ ไมํเก่ียวกับโควิดนะครับ ตั้งไว๎ทุกปี 
เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาเราก็ต๎องตั้ง การศึกษาก็ต๎องตั้ง ถ๎าไมํได๎ใช๎ก็โอนกลับมา แตํถามวํา
ต๎องตั้งหรือไมํ ต๎องตั้งนะครับ วันนี้ เงินสะสมไมํมี เหลือ 524 บาท เราก็ไป ตั้งโควิด            
ในปี 2565 ลอยไว๎ ถ๎าปีนี้หมด เราอาจจะไมํพอจําย เพราะเราเหลืออีก 2 เดือน เดือนนี้กับ
เดือนหน๎า อาจจะใช๎ 20 ล๎านบาทมันก็หมดปี 2564 แล๎ว มันก็ไป 2565 เราก็ไปดู        
เงินสะสมที่เราใช๎ได๎ เราก็หมุนได๎ไมํจนหรอกครับ ไมํต๎องไปถึงขั้นผํานอ านาจผู๎วําฯ ก็ต๎องเป็น
ลักษณะนี้ นี่คือการวางแผนงบประมาณนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไมํ   
ประธานสภาฯ       ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทํานสมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ 
ทุกทําน ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง     
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอแกลง  อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของรายจํายงบกลาง น าเงินสํงเข๎า
กองทุนพัฒนาโรงไฟฟูา อันนี้เป็นปีแรกไหมคํะ ปีที่แล๎วไมํแนํใจวํามีหรือเปลํา 40,000 บาทคํะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง  
ประธานสภาฯ       

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทํานสมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  กองทุนไฟฟูาเป็นคําใบอนุญาต     

ที่เราต๎องขอใบอนุญาตเชื่อมตํอเข๎ากองทุนไฟฟูาครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไมํ 
ประธานสภาฯ  ถ๎าไมํมี ขอให๎เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยูํในที่ประชุมวําครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไมํ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......27......คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม  
สมาชิกสภาฯ ทํานใด เห็นควรรับหลักการ แหํงรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวน

จังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือขึ้น          
สมาชิกสภาฯ ทํานใด เห็นควรไม่รับหลักการ แหํงรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวน

จังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม       มีมติรับหลักการแห่งร่ า งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง           
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

    รับหลักการ      จ านวน .......26.....คะแนนเสียง 
    ไม่รับหลักการ     จ านวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........1.......คะแนนเสียง 
 
 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ   หลังจากท่ีสภาฯ มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ แล๎วเมื่อเวลา....15.13.... น. ตํอไป
ประธานสภาฯ เป็นการพิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ เนื่องจากตามระเบียบมิให๎พิจารณาสามวาระรวดเดียว  

ผมจะต๎องสํงรํางข๎อบัญญัติให๎คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยรํางข๎อบัญญัติงบประมาณ 
ซึ่งในที่ประชุมต๎องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตํอคณะกรรมการแปรญัตติ ไมํน๎อยกวํา
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตํสภาฯ มีมติรับหลักการ 

  ขอเชิญ ส.อบจ. ทุกทํานพิจารณา ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตํอ
คณะกรรมการแปรญัตติ และขอให๎เสนอตํอที่ประชุมสภาฯ พิจารณา ขอเชิญผู๎เสนอ 

ขอเชิญ ส.อบจ.รุํงโรจน์ ศิลมัฐ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ  กราบเรียน ทํานประธานสภาฯ ที ่เคารพ และทํานสมาชิกสภาฯ ผู ๎ทรงเกียรติ 
ทุกท ําน กระผมนายรุํ งโรจน์ ศิลมัฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง            
เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอเมืองระยอง ขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตํอ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เริ่มตั้งแต ํ

       วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕64  เวลา ๐8.30 น. – ๑6.3๐ น. 
   วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕64  เวลา ๐๘.30 น. – ๑6.30 น. 
   และวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕64 เวลา ๐๘.30 น. – ๑6.30 น. 
   รวม ๓ วัน  เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ   มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดเสนอเป็นอยํางอ่ืนอีกหรือไมํ  
ประธานสภาฯ   ถ๎าไมํมี ขอให๎เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ที่อยูํในที่ประชุมวําครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไมํ 
   มีสมาชิกสภาฯ จ านวน........27........คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ทํานใด เห็นชอบ ในการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตํอ           

คณะกรรมการฯ  ตามที่ ส.อบจ.รุํงโรจน์ ศิลมัฐ เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 
  สมาชิกสภาฯ ทํานใด ไม่เห็นชอบ ในการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตํอ       

คณะกรรมการฯ  ตามที่ ส.อบจ.รุํงโรจน์ ศิลมัฐ เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       มีมติในวาระที่  ๒ เห็นชอบให้ส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่ 

       วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕64  เวลา ๐8.30 น. – ๑6.3๐ น. 
   วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕64  เวลา ๐๘.30 น. – ๑6.30 น. 
   และวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕64  เวลา ๐๘.30 น. – ๑6.30 น. 
   รวม ๓ วัน  เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
    เห็นชอบ           จ านวน .......26......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จ านวน .........1.......คะแนนเสียง 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4… 
 



 
- 16 -  

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขออนุญาตใช้
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ อาคารและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ าประแสร์ 
หมู่ที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
โรงเรียนพออยู่พอกิน ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดระยอง 

 (นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  เป็นผู๎เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล หนังสือดํวนที่สุด ที่ กค 0305/ว 159 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง ซักซ๎อม 
เลขานุการสภาฯ ความเข๎าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช๎ที่ราชพัสดุ 
   ข้อ 2.3 เอกสารการได๎รับอนุมัติงบประมาณหรือค าขอตั้งงบประมาณของโครงการที่

ประสงค์จะใช๎ที่ราชพัสดุ (กรณีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ใช๎เอกสารหลักฐานแผนงาน 
โครงการที่ผํานการพิจารณาหรือได๎รับอนุมัติจากสภาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นๆ แล๎ว) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทํานสมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายประสานต์ พฤกษาชาติ  
   รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทํานสมาชิกสภาฯ   ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน  
รองนายก อบจ.(2)  กระผมนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง คนที่ 2 

 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  ขออนุญาต                    
ใช๎ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ อาคารและสิ่งปลูกสร๎าง ในพ้ืนที่บริเวณอํางเก็บน้ าประแสร์            
หมูํที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  เพ่ือสนับสนุนและสํงเสริมโรงเรียน 
พออยูํพอกิน ให๎แกํเด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดระยอง 

ด๎วยองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  มีนโยบายขออนุญาตใช๎ประโยชน์ในที่       
ราชพัสดุ อาคารและสิ่งปลูกสร๎าง จ านวน 4 รายการ ประกอบด๎วย อาคารศูนย์ฝึกอบรม 
อาคารสวัสดิการ อาคารสัมมนา และอาคารเรียน  ในพื้นที่บริเวณอํางเก็บน้ าประแสร์ หมูํที่ 6  
ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง   เพ่ือสนับสนุนและสํงเสริมโรงเรียนพออยูํพอกิน 
ให๎แกํเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดระยอง 

ดังนั้น  เพ่ือให๎การขอใช๎ประโยชน์ในที่ราชพัสดุอาคารและสิ่งปลูกสร๎างดังกลําว
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยถูกต๎องตามระเบียบและหนังสือสั่งการของกรมธนรักษ์ ดํวนที่สุด                
ที่ กค 0305/ว159 เรื่อง ซักซ๎อมความเข๎าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช๎ที่ราชพัสดุ    
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2564  (กรณีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ใช๎เอกสารหลักฐาน
แผนงาน โครงการที่ผํานการพิจารณาหรือได๎รับอนุมัติจากสภาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
นั้นๆ แล๎ว)  

 
 

จึงขอเสนอ… 
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จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง         
ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  ขอใช๎ที่ราชพัสดุอาคารและสิ่งปลูกสร๎าง จ านวน 4 
รายการ  ประกอบด๎วย อาคารศูนย์ฝึกอบรม อาคารสวัสดิการ อาคารสัมมนา และอาคาร
เรียน ในพ้ืนที่บริเวณอํางเก็บน้ าประแสร์  หมูํที่ 6  ต าบลชุมแสง  อ าเภอวังจันทร์  จังหวัด
ระยอง  เพ่ือสนับสนุนและสํงเสริมโรงเรียนพออยูํพอกินให๎แกํเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
จังหวัดระยอง ส าหรับในญัตตินี้มีข๎อมูลเพ่ิมเติม เนื่องจากโรงเรียนพออยูํพอกินได๎ด าเนินการ
กํอสร๎างที่บริเวณอํางเก็บน้ าประแสร์ โดยทางอ าเภอวังจันทร์ได๎รับอนุญาตจากกรมสํงเสริม
สหกรณ์ เนื้อที่ประมาณ 130 ไรํ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดระยองได๎อนุมัติ
งบประมาณ เป็นจ านวน 15,000,000 บาท เพื่อสร๎างโรงเรียนพออยูํพอกิน และในปัจจุบัน
นี้โครงการดังกลําวได๎ด าเนินการแล๎วเสร็จ ได๎น าขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุให๎กับกรม        
ธนรักษ์ เพ่ือให๎กรมธนรักษ์น าไปใช๎กํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ทางจังหวัดระยองเล็งเห็นวํา
องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยองเป็นหนํวยงานที่มีความเหมาะสมมีศักยภาพที่สามารถ      
รับโอนอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนพออยูํพอกิน และเพ่ือพัฒนาและตํอยอดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9 ตํอไป กระผมจึงเรียนมาเพ่ือให๎สภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัดระยองได๎โปรดพิจารณาให๎ความเห็นชอบครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไมํ  
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ ครับ 

ส.อบจ.มนัส  สมศักดิ์ กราบเรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทํานสมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน 
กระผมนายมนัส  สมศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 
อ าเภอวังจันทร์ครับ ส าหรับญัตตินี้อยูํในเขตพ้ืนที่วังจันทร์ของกระผมเอง ซึ่งโรงเรียนพออยูํ
พอกินเป็นโรงเรียนที่ทางอ าเภอกับผู๎น า พร๎อมพ่ีน๎องประชาชนอ าเภอวังจันทร์ได๎รํวมกันสร๎าง
ขึ้น ไมํใชํโรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ไมํมีผู๎อ านวยการ ไมํมีนักเรียน แตํเราจะ
สร๎างตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 เป็นเรื่องของศาสตร์
พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในปี พ.ศ. 2550 เราก็ได๎ขออนุญาตจากกรมสํงเสริม เพ่ือใช๎
พ้ืนที่ในสํวนนี้ ประมาณ 130 ไรํ พอเราได๎ด าเนินโครงการตํางๆมาเรียบร๎อย ก็ได๎รับการ
ผลักดันงบประมาณจากทําน สส.ธารา ปิตุเตชะ เป็นจ านวนประมาณ 15,000,000 บาท 
เราก็ได๎มาด าเนินการสร๎างอาคาร สร๎างศูนย์การเรียนรู๎ สร๎างเรือนรับรอง หอประชุม และ
สร๎างที่พัก แตํวําโครงการตํางๆ เหลํานี้ แตํปรากฏวําไมํประสบความส าเร็จ เนื่องจากมีการ
บริหารที่สะดุดจากทํานอดีตนายอ าเภอ  แตํพอทํานนายอ าเภอคนใหมํมา ทํานก็เล็งเห็นวํา
โครงการมีความนําสนใจและนําสํงเสริมตํอไป จึงได๎มีการขอยุทธศาสตร์จังหวัดมาเพ่ิมอีก 
47,000,000 บาท มีการปรับเปลี่ยนจากศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ไปเพ่ิมเติมในสํวน
ของการทํองเที่ยว แตํโครงการก็ยังไมํบรรลุอีก เพราะทํานนายอ าเภอก็ได๎ย๎ายอีก พอทําน
นายอ าเภอคนที่ 13 มาอีก เราก็ต๎องเริ่มท าโครงการใหมํอีก ก็มีเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง เรื่องการทํองเที่ยว ซึ่งทํานบอกวําในพ้ืนที่ตรงนี้นําจะสร๎างเป็นเรื่องของนันทนาการ 

 

 

ท าเป็นสถานที่... 
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  ท าเป็นสถานที่ให๎ชาวบ๎านได๎มาออกก าลังกาย และของบประมาณสํวนหนึ่งจากองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดไป เพื่อสร๎างเป็นตลาดน้ า สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล แตํโครงการก็
ไมํประสบความส าเร็จเชํนเดิม เพราะทํานนายอ าเภอก็ย๎ายอีกเชํนเดิม และปัจจุบันก็ได๎มีทําน
นายอ าเภอที่รํวมชุมนุม ที่ย๎ายไปอยูํที่นิคมฯ ก็มองแล๎ววํา โครงการนี้ไมํประสบความส าเร็จ 
และสู๎ไมํไหว เลยมีการปรึกษากับทางผู๎วําราชการฯ จึงได๎ข๎อสรุปวํายกให๎องค์การบริหารสํวน
จังหวัดใช๎พ้ืนที่ตรงนี้ และเป็นเจ๎าภาพในการด าเนินการบริหารจัดการตามแนวพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 เพ่ือตํอยอดให๎โครงการประสบความส าเร็จ เป็น
รูปธรรม กระผมก็ถือวําโครงการนี้เป็นเรื่องที่ดี และเห็นควรอยํางยิ่งที่ให๎ทางองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดได๎น าไปพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้นเพ่ือพ่ีน๎องประชาชนจะได๎รับประโยชน์จากโครงการนี้   
ถือวําเป็นเรื่องท่ีดี ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไมํ 
ประธานสภาฯ    ถ๎าไมํมีขอให๎เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยูํในที่ประชุมวําครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ หรือไมํ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....26......คน ครบองค์ประชุม ตํอไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นชอบ ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ขออนุญาตใช๎ 

ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ อาคารและสิ่งปลูกสร๎างในพ้ืนที่บริเวณอํางเก็บน้ าประแสร์ หมูํที่ 6 
ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนและสํงเสริมโรงเรียนพออยูํพอกิน 
ให๎แกํเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดระยอง  โปรดยกมือขึ้น      

สมาชิกสภาฯ ทํานใดไมเํห็นชอบ ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ขออนุญาตใช๎
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ อาคารและสิ่งปลูกสร๎างในพ้ืนที่บริเวณอํางเก็บน้ าประแสร์ หมูํที่ 6 
ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนและสํงเสริมโรงเรียนพออยูํพอกิน 
ให๎แกํเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดระยองโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขออนุญาตใช้ประโยชน์ ในที ่      
ราชพัสดุ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ าประแสร์ หมู่ที่ 6 ต าบลชุมแสง 
อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนพออยู่พอกิน ให้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนในจังหวัดระยอง 

เห็นชอบ       จ านวน ........25......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ    จ านวน .........-..........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง   จ านวน .........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขออนุญาต
ใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวะ (อ าเภอวังจันทร์ บริเวณอ่างเก็บน้ าประแสร์) 
เนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ หมู่ที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  
เพื่อพัฒนาโรงเรียนพออยู่พอกิน ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดระยอง 

  (นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  เป็นผู๎เสนอ) 
 
 
 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกรมสํงเสริมสหกรณ์ วําด๎วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2561  
เลขานุการสภาฯ และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
  หมวด 3 การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ 
  ข้อ 32 สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล หรือบุคคลใดประสงค์จะขออนุญาตใช๎

ประโยชน์หรือกระท าการอ่ืนใดภายในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งวัตถุประสงค์ใด 
ให๎ยื่นค าขอตํอผู๎อ านวยการนิคมสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดท๎ายระเบียบนี้ รายงานสหกรณ์
จังหวัดเพ่ือน าเสนออธิบดี เพ่ือพิจารณาค าขออนุญาต  

ฯลฯ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทํานสมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ขอมอบให๎ นายประสานต์ พฤกษาชาติ 

รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทํานสมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน 
รองนายก อบจ.(2) กระผมนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง คนที่ 2 
 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ขออนุญาต                    

ใช๎ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวะ (อ าเภอวังจันทร์ บริเวณอํางเก็บน้ าประแสร์) เนื้อที่ประมาณ 
130 ไรํ หมูํที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพ่ือพัฒนาโรงเรียนพออยูํพอกิน 
ให๎แกํเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดระยอง 

  ด๎วยองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  มีนโยบายขอใช๎พ้ืนที่ของนิคมสหกรณ์ชะแวะ 
(อ าเภอวังจันทร์ บริเวณอํางเก็บน้ าประแสร์) เนื้อที่ประมาณ 130 ไรํ ในพ้ืนที่ หมูํที่ 6 ต าบล
ชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนพออยูํพอกิน ให๎แกํเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในจังหวัดระยอง 

  ดังนั้น เพ่ือให๎การขอใช๎ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวะ (อ าเภอวังจันทร์บริเวณอํางเก็บน้ า
ประแสร์) เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยถูกต๎องตามระเบียบ กรมสํงเสริมสหกรณ์ วําด๎วยการบริหาร
จัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2561 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ข๎อ 32 สํวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล หรือบุคคลใดประสงค์จะขออนุญาตใช๎ประโยชน์ หรือการกระท าการ
อ่ืนใดภายในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ เพ่ือวัตถุประสงค์หนึ่งวัตถุประสงค์ใด ให๎ยื่น ค าขอตํอ
ผู๎อ านวยการนิคมสหกรณ์ ตามแบบที่ก าหนดท๎ายระเบียบนี้ รายงานสหกรณ์จังหวั ด         
เพ่ือน าเสนออธิบดี เพ่ือพิจารณาค าขออนุญาต (ค าขออนุญาตใช๎ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์) 

 

 

จึงขอเสนอ… 
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  จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ให๎องค์การ
บริหารสํวนจังหวัดระยอง ขออนุญาตใช๎ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวะ (อ าเภอวังจันทร์ 
บริเวณอํางเก็บน้ าประแสร์) เนื้อที่ประมาณ 130 ไรํ ในพ้ืนที่หมูํที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอ   
วังจันทร์  จังหวัดระยอง เพ่ือพัฒนาโรงเรียนพออยูํพอกิน ให๎แกํเด็ก เยาวชน และประชาชน  
ในจังหวัดระยอง 

  ส าหรับญัตตินี้ก็เป็นญัตติที่ตํอเนื่องจากระเบียบวาระที่ 4 เนื่องจากบริเวณที่กํอสร๎าง
โรงเรียนพออยูํพอกิน ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ กรมสํงเสริมสหกรณ์ได๎อนุญาตให๎อ าเภอวังจันทร์
เป็นผู๎ด าเนินการ เป็นผู๎ใช๎อยูํครับ โดยใช๎รํวมกับกรมชลประทานของโครงการสํงน้ า และ
บ ารุงรักษาประแสร์ในพ้ืนที่รํวมกันครับ หาก อบจ. จะไปพัฒนาอะไรจึงมีความจ าเป็นจะต๎อง
ขออนุญาตใช๎จากกรมสํงเสริมสหกรณ์โดยตรง ในเนื้อที่ประมาณ 130 ไรํ เพ่ือที่จะน า
งบประมาณไปพัฒนาด าเนินการตํอไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไมํ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา ครับ 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา กราบเรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทํานสมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน 
กระผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 
อ าเภอบ๎านคําย มีข๎อสงสัยในระเบียบวาระที่ 4 และระเบียบวาระที่ 5 ครับ อยากจะให๎
ผู๎บริหารชี้แจงวําที่ดินสํวนไหนเป็นของราชพัสดุ สํวนไหนเป็นที่ดินของนิคมสหกรณ์ชะแวะ 
อยากทราบเพียงเทํานี้ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ผู๎บริหารชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ ในระเบียบวาระที่ 4 เราจะรับมอบเฉพาะอาคาร คืออาคารนี้เราได๎รับงบประมาณ 
รองนายก อบจ.(2) มาจากกระทรวงมหาดไทยมาด าเนินการกํอสร๎าง เมื่อด าเนินการกํอสร๎างแล๎วเสร็จจะต๎อง

ขึ้นบัญชีเป็นที่ราชพัสดุและสํงคืนให๎กรมธนารักษ์ ซึ่งในสํวนนี้ทางเราได๎ด าเนินการแล๎ว      
โดยกรมธนารักษ์จะต๎องให๎ทางหนํวยงานที่จะน าไปใช๎ประโยชน์ จังหวัดก็ได๎พิจารณาในการ
บริหารพื้นที่ตรงนี้ เห็นวําทาง อบจ. มีศักยภาพที่จะด าเนินการในสํวนนี้ได๎นะครับ จึงให๎ อบจ. 
รับมอบในสํวนนี้ ส าหรับในระเบียบวาระที่ 5 เป็นเรื่องขอใช๎ที่ดินประมาณ 130 ไรํ แตํเดิม
อ าเภอวังจันทร์เป็นผู๎ได๎รับอนุญาตจากกรมสํงเสริมสหกรณ์ให๎ใช๎พ้ืนที่รํวมกับกรมชลประทาน 
ในการด าเนินการกํอสร๎างโรงเรียนพออยูํพอกิน แตํทั้งนี้ทั้งนั้น อบจ.ระยองจะต๎องได๎รับ
อนุญาตให๎ใช๎พ้ืนที่ให๎ถูกต๎อง เพ่ือที่จะได๎น างบประมาณของเรามาพัฒนาในสํวนนี้ เลยมีความ
จ าเป็นที่จะต๎องขออนุญาตจากกรมสํงเสริมสหกรณ์โดยตรง จึงน าเรียนเพ่ือให๎ทราบครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

 

 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทํานสมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ทั้ง 2 ญัตตินี้มีความแตกตํางกันอยูํ  

นิดเดียว ระเบียบวาระท่ี 5 คือที่ดิน 130 ไรํ เป็นของนิคมสหกรณ์ชะแวะ-วังไทร เฉพาะที่ดิน
นะครับ อ าเภอวังจันทร์ได๎ขอใช๎ไว๎ ซึ่งได๎รับอนุญาตแล๎วครับ เพียงแตํเปลี่ยนจากอ าเภอ       
วังจันทร์มาเป็น อบจ. จึงมาขออนุญาตใหมํ สํวนในระเบียบวาระที่ 4 นั้นเกี่ยวกับอาคาร      
คือที่ได๎ที่ดินมา 130 ไรํ ไมํได๎มีอาคาร ซึ่งใช๎งบประมาณไป จ านวนประมาณ 15 ล๎านบาท และ 
40 กวําล๎านบาท โดยเป็นงบประมาณของแผํนดิน เมื่อกํอสร๎างแล๎วจะต๎องยกให๎ราชพัสดุ 
เพียงแตํเมื่อเป็นของราชพัสดุแล๎วเราจะต๎องขอใช๎ เป็นอาคาร ฉะนั้นจึงต๎องตั้ งเป็น               
2 เรื่อง  แตํมันอยูํในที่เดียวกัน เมื่อเราได๎อาคารจากราชพัสดุแล๎วตามมติสภาฯ จากระเบียบ
วาระที่ 4 และเมื่อเราได๎ที่ดินจากระเบียบวาระที่ 5 ก็เรียบร๎อยครับ ตํอจากนี้ไปก็ใช๎เงินเรา 
เงินสนับสนุนจากสํวนกลางก็จะเป็นเรื่องของเรา เนื่องจากเราได๎มาครบทั้งหมดแล๎วทั้งที่ดิน 
ทั้งตัวอาคาร เราก็ท าครบตามหลักเกณฑ์แล๎วครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไมํ 
ประธานสภาฯ  ถ๎าไมํมี ขอให๎เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยูํในที่ประชุม วําครบ 
  จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไมํ 

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....27......คน ครบองค์ประชุม ตํอไปผมจะขอมติที่ประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นชอบ ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ขออนุญาตใช๎
ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวะ (อ าเภอวังจันทร์ บริเวณอํางเก็บน้ าประแสร์) เนื้อที่ประมาณ 
130 ไรํ หมูํที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพ่ือพัฒนาโรงเรียนพออยูํ    
พอกิน ให๎แกํเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดระยอง  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ทํานใดไมเํห็นชอบ ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ขออนุญาตใช๎
ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวะ (อ าเภอวังจันทร์ บริเวณอํางเก็บน้ าประแสร์) เนื้อที่ประมาณ 
130 ไรํ หมูํที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพ่ือพัฒนาโรงเรียนพออยูํ    
พอกิน ให๎แกํเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดระยอง  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคม
สหกรณ์ชะแวะ (อ าเภอวังจันทร์ บริเวณอ่างเก็บน้ าประแสร์ ) เนื้อที่ประมาณ 130 ไร่       
หมู่ที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนพออยู่พอกิน 
ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดระยอง 

เห็นชอบ        จ านวน .....26......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จ านวน ........-........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จ านวน .......1.......คะแนนเสียง 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6… 
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ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง   อ่ืนๆ   

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไมํ  
ประธานสภาฯ  ถ๎าไมํมี ผมขอปิดการประชุมครับ   

เลิกประชุมเวลา    15.42 น.     

 

 
 

(ลงชื่อ)            ผู๎จดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
     หัวหน๎าฝุายการประชุม 

 
 
                                                (ลงชื่อ)          ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


